



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๒๕๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากเนชั่นทันข่าว (ออนไลน์) วันที่ ๑๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

อธิการบดีมศว อัดรัฐไม่เป็นใหญ่ที่ไม่ควรตายจากฆ่ากันเอง

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการปะทะกันระหว่างทหารและกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ว่าทางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทำให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายเอาความตามของมนุษย์มาต่อสู้กันและมองเห็นความตายเป็นเรื่องไม่สำคัญ ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองก็จะยกเรื่องราวการใช้กม.และความถูกต้องโดยอิงกับกม.เป็นตัวตั้ง หากมองทุกเรื่องโดยอิงกับกม.จะมองไม่เห็นความเป็นคน เราจะมองเห็นแต่อำนาจ ความถูกต้องโดยอิงกับเศรษฐกิจ รายได้ของประเทศ และระบบทุนนิยมเป็นหลักและเราก็จะมองไม่เห็นความเป็นมนุษย์ในตัวตนของคนในชาติ"จากแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรีเมื่อคืนวันที่ 11 เม.ย.ที่ผ่านมา พบว่านายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ไม่ได้มีความเป็นผู้ใหญ่ทั้งรัฐบาลทำตัวเหมือนเด็ก ๆ เหตุที่พูดเช่นนั้นเพราะรัฐบาลเปรียบเสมือนพ่อแม่ที่ต้องดูแลลูก ๆ เมื่อลูกเถร เราจะทำอย่างไรกับลูกของเรา รัฐบาลต้องมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้ และนายกรัฐมนตรีก็ฟังคนใกล้ตัวมากเกินไป จนลืมนองและไม่ได้ฟังให้รอบด้าน มีแต่วาทศิลป์ที่ประดิษฐ์กรรมขึ้นมาเป็นคำพูดที่สวยงามหูหูดี ทั้งนี้การกล่าวคำว่าเสียใจที่มีคนเสียชีวิตนั้นควรจะได้กล่าวแสดงให้เห็นถึงความเสียใจในเหตุการณ์นั้นจริง ๆ และควรจะมีควมรับผิดชอบ ซึ่งควรประกาศออกมาเลยว่า ต้องการจะเจรจาในวันรุ่งขึ้น และไม่จำเป็นต้องสร้างภาพกันด้วยการถ่ายทอดผ่านทางโทรทัศน์ก็ได้"อธิการบดีมศว กล่าว

ศ.ดร.วิรุณ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้เรากำลังใช้ความตายของมนุษย์มาเป็นเครื่องมือเพื่อเรียกร้องความชอบธรรมให้ฝ่ายของตัวเองมากเกินไป เมื่อไหร่ที่เราฟังแต่คนรอบตัวของตัวเอง ไม่ฟังคนให้รอบด้าน เราก็จะเห็นแต่เหตุผลของตัวเองเป็นหลัก จนมองไม่เห็นคนอื่นท้ายที่สุดเหตุการณ์ความรุนแรงจะยังไม่จบสิ้น คนไทยจะลุกขึ้นมาฆ่ากันอีก ซึ่งคนไทยควรตายด้วยเหตุอื่นมากกว่าจะมาเช่นฆ่ากันเอง รัฐบาลไม่ต้องมาพูดว่าใครผิดใครถูกอีกแล้วในตอนนี จะหาคนผิดก็ทำไปตามกระบวนการ แต่สิ่งที่ต้องเร่งทำอย่างด้วยที่สุดก็คือ รับผิดชอบและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างจริงใจให้มากกว่านี้